

Số: /TB- UBND

Cẩm Long, ngày 05 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tăng cường các biện pháp thực phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2021

Kính gửi: - Các Ông Trưởng thôn trên toàn xã;
- Các ban ngành đoàn thể liên quan.

Thực hiện nội dung công văn số 1347/UBND-NN ngày 22 tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc: "Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn huyện".

Hiện nay, do tác động của môi trường, thời tiết nắng nóng, mưa lũ, vì vậy nguy cơ các loại dịch bệnh động vật thủy sản phát sinh trên địa bàn là rất cao. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn. UBND xã Cẩm Long đề nghị các thôn, các ban ngành liên quan, các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các thôn:

Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về thú y, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

Hướng dẫn người nuôi thủy sản tuân thủ việc thả giống theo đúng lịch thời vụ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Thống kê đầy đủ số lượng thiệt hại khi có dịch bệnh xảy ra theo đúng quy định (*nếu có*).

Rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn xã.

2. Đối với ban nông nghiệp:

Phối hợp với ban ngành chuyên môn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản chỉ có các cơ sở đủ điều kiện mới được sản xuất, kinh doanh. Xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo dịch bệnh thủy sản, vứt xác động vật thủy sản mắc bệnh ra môi trường làm lây lan dịch, xả nước thải ra môi trường chưa qua xử lý, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Chủ động đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, kinh phí, hóa chất dự phòng để chủ động ứng phó khi có dịch xảy ra.

Giao cán bộ thú y, khuyến nông xã hướng dẫn, kiểm tra thực hiện mùa vụ để người nuôi trồng thủy sản thả giống đúng mùa vụ; giám sát dịch bệnh, phát hiện các tác nhân gây bệnh, cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh, xử lý ổ dịch khi mới phát hiện không để lây lan ra diện rộng.

Tăng cường kiểm tra việc vận chuyển động vật thủy sản theo quy định, tham

muu, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển giống thủy sản mang mầm bệnh, không rõ nguồn gốc theo đúng quy định.

Vậy UBND xã Cẩm Long thông báo nội dung trên cho thôn được biết và thông báo rộng rãi cho bà con nhân dân đặc biệt là các hộ chăn nuôi, chăn nuôi thủy sản được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Vp

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Bùi Thị Huệ

